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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.  2558 
ครั้งที ่1/2558 

เมื่อวันที่ 11  เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2558  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง 

------------------------------ 
ผู้มาประชุม 
 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
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18 

นายศราวุธ   จรมั่งนอก 
นายทิศ  ใจหาญ 
นายเฉลิมศิลป์  เทพจันทรา 
นายศิวกร  เทียบมาก 
นายทองเด่น  บุญค ้า 
นายด้ารง  ดอกไม ้
นายสมหวัง  เบี ยประโทก  
นายบัญญัติ  โลจรัส   
นายส้าเภา  โพธิ์วัด   
นายวัชรศักดิ์  มงคล   
นายพิชัย  จ้าชาติ     
นายนันทวัฒน์  พุฒหมื่นไว  
นางฉลอง  โชตินอก   
นายพรมมา  สาชิน   
นายอรัญ  ดีเกียรติถาวร  
นายจ้าปี  จันค้า  
นายพัฒนพันธ์  พลบูรณ์  
นางรัดดา  สีฝ่าย   

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภา ฯ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ 

ศราวุธ   จรมั่งนอก 
ทิศ  ใจหาญ 
เฉลิมศิลป์  เทพจันทรา 
ศิวกร  เทียบมาก 
ทองเด่น  บุญค ้า 
ด้ารง  ดอกไม้ 
เบี ยประโทก 
บัญญัติ  โลจรัส   
ส้าเภา  โพธิ์วัด   
วัชรศักดิ์  มงคล   
พิชัย  จ้าชาติ   
นันทวัฒน์  พุฒหมื่นไว 
ฉลอง  โชตินอก 
พรมมา  สาชิน   
อรัญ  ดีเกียรติถาวร 
จ้าปี  จันค้า 
พัฒนพันธ์  พลบูรณ์  
รัดดา  สีฝ่าย  

ผู้ลาประชุม 
   
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
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นางสาวเจตนิพิฐ พรมวันนา 
นายจ้าเนียร  สิริสุทธิ์ 
นายไชยา  หนูมา  
นายสุเทพ  กิ มทอง 
นายปัญจนะคม  พลแสน  
นายวินธัย  ใบลี  
นายภานุพันธ์  คุ้มคง 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ 

 
 

 

/ผู้ขาดประชุม ... 



~ 2 ~ 
 

ผู้ขาดประชุม  
 -  ไม่มี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ 
๒ 
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นางกนิษฐา  ฤทธิสอน 
พ.จ.อ.นิรุจน์  เฉลียวชาติ 
นางณัฐกมล  ไชยราช 
นายเทวิน  ประกิคะ 
จ.อ.ชัยณรงค์  เทียบแสน 

ผู้อ้านวยการกองคลัง 
หัวหน้าส้านักปลัด 
หัวหน้าส่วนการศึกษา 
ผู้อ้านวยการกองช่าง 
เจ้าพนักงานธุรการ 

กนิษฐา  ฤทธิสอน 
พ.จ.อ.นิรุจน์  เฉลียวชาติ 
ณัฐกมล  ไชยราช 
เทวิน  ประกิคะ  
จ.อ.ชัยณรงค์  เทียบแสน 

 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  
นายเฉลิมศิลป์  เทพจันทรา  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เป็นการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั งที่ 1/2558  
   (เลขานุการสภา ฯ) และได้ตรวจสอบจ้านวนสมาชิกสภา ฯ แล้วปรากฏว่าครบองค์ประชุมขอเชิญท่านประธาน 

จุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและด้าเนินการประชุมตามระเบียบต่อไป 
นายศราวุธ  จรมั่งนอก  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย น้าสวดมนต์ 
    (ประธานสภา ฯ)  
ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
   ขอสวัสดีท่านสมาชิกสภา ฯ และพนักงานทุกท่าน ตามท่ีกระผมได้เรียก 
   ประชุมในวันนี ก็เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ้าปี พ.ศ.2558 ครั งที ่

1/2558 ซึ่งก็ได้ด้าเนินการตามระเบียบ ฯ ผมขอเปิดประชุมและด้าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังนี  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนางลาประชุม 
นายศราวุธ  จรมั่งนอก  แจ้งสมาชิกสภา ฯ ลาประชุม จ้านวน 8 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี  1.นางสาวเจตนิพิฐ พรมวันนา  
  (ประธานสภา ฯ)  2.นายจ้าเนียร  สิริสุทธิ์ 3.นายไชยา  หนูมา 4.นายสุเทพ  กิ มทอง 5.นายปัญจนะคม  พลแสน
   6.นายวินธัย  ใบลี 7.นายภานุพันธ์  คุ้มคง 
ที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

1.2 การแต่งตั งนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนาง 
นายศราวุธ  จรมั่งนอก คณะกรรการสรรหาแต่งตั งสมาชกิสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น ได้แต่งตั งให้ นายสุพจน์  ตากลม          
(ประธานสภา ฯ)  กลับมาด้ารงต้าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนาง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 
   2558 
ที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 

   2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนาง สมัยประชุม
   สามัญ สมัยที่ 4 ประจ้าปี พ.ศ.2557 ครั งที่ 1 เมื่อ 26 ธันวาคม 2557 
นายศราวุธ  จรมั่งนอก ในส่วนของรายงานการประชุม มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดเห็นควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงาน 
(ประธานสภา ฯ)  การประชุมหรือไม่ 

/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม  ไม่มี 

นายศรวุธ  จรมั่งนอก หากไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดเสนอแก้ไขรายงานการประชุม ผมขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรอง
(ประธานสภา ฯ)  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนาง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่  1  
   ประจ้าปี พ.ศ.2557  เมื่อ 24 ตุลาคม 2557 หากรับรองรายงานการประชุม ให้ยกมือครับ 
 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม   จ้านวน    16  เสียง 
   ไม่รับรองรายงานการประชุม  จ้านวน   -    เสียง 
   งดออกเสียง   จ้านวน   1 เสียง 
   ลาประชุม   จ้านวน   7 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
   3.1 สรุปฐานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนาง ประจ้าปี 
   งบประมาณ พ.ศ.2558 
นายศราวุธ  จรมั่งนอก ขอเชิญผู้อ้านวยการกองคลัง ชี แจงเกี่ยวกับฐานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนต้าบล 
(ประธานสภา ฯ)  แก้งสนามนาง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เชิญครับ 
นางกนิษฐา  ฤทธิ์สอน อ่านเอกสาร งบทดลองหลังปิดบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 เอกสารค่าน ้าประปา 
(ผู้อ้านวยการกองคลัง) เอกสารภาระค่าใช้จ่ายค่าวัสดุ กิจการประปา ปี 2557 – 58  เอกสารรายละเอียดค่า 
   กระแสไฟฟ้ากิจการประปา ปี 2557 -58  ให้ผู้เข้าร่วมประชุมฟัง และอธิบายเพิ่มเติมว่า  
   จากเอกสารที่ให้ท่านสมาชิกสภา ฯไปแล้วนั น บางท่านอาจจะสงสัยว่าท้าไมจึงไม่ได้จ่ายค่า 
   กระแสไฟฟ้าทุกเดือน เนื่องจากการจัดเก็บค่าน ้าประปาไม่เพียงพอที่จะจ่ายค่าไฟฟ้า เพราะ 
   ต้องน้าไปซื อสารส้มและคลอรีน จึงท้าให้ไม่สามารถจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าได้ และต้องรอเงิน 
   อุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนต้าบล 
   มีท่านใดสงสัยเกี่ยวกับฐานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนางหรือไม่ 
นางรัดดา  สีฝ่าย  จะเป็นไปได้หรือไม่ หากจะท้ารายรับรายจ่ายให้เป็นเหมือนข้อบัญญัติขององค์การบริหาร 
(ส.อบต. หมู่ที่ 12) ส่วนต้าบล เพราะจะท้าให้ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆได้ง่าย และเรื่องค่าไฟสถานีสูบน ้าด้วย 
   ไฟฟ้าก็เช่นเดียวกัน ในตอนที่เป็นสหกรณ์ไม่ได้มีการค้างค่าไฟ แต่เมื่อโอนภารกิจมาให้ องค์ 
   การบริหารส่วนต้าบล กลับมีค่าไฟที่ติดค้าง 
นายสมหวัง  เบี ยกระโทก จากที่ผมได้หาข้อมูลมาเบื องต้น องค์การบริหารส่วนต้าบล ฯ มียอดค้างช้าระค่าไฟฟ้าเป็นเงิน 
(ส.อบต.หมู่ที่ 3)  สองแสนสี่หมื่นสี่พันสิบหกบาทห้าสิบสองสตางค์ และให้ช้าระค่ากระแสไฟฟ้า ภายในวันที่ 
   20 กุมภาพันธ์ 2558 ผมอยากให้น้าเงินจ้านวนดังกล่าวไปช้าระค่ากระแสไฟฟ้า เนื่องจาก 
   หากถูกตัดกระแสไฟฟ้า ผู้ที่เดือดร้อนก็คือประชาชน 
นายเฉลิมศิลป์  เทพจันทรา  ในอดีตที่ผ่านมา กลุ่มผู้ใช้น ้าจะรวมตัวกันในรูปของสหกรณ์ ซึ่งต่อมาก็สลายไปและเปลี่ยน 
(ปลัด อบต.)  มาเป็นให้องค์การบริหารส่วนต้าบลเป็นผู้บริหารจัดการ และผมก็ได้หารือกับกรมชลประทาน 
   ว่าอยากจะให้กลับมาเป็นรูบแบบสหกรณ์ดังเดิม เนื่องจากประชาชนจะได้มีส่วนร่วมในการบริหาร 
   จัดการ ส่วนเรื่องการค้างช้าระค่าไฟฟ้าผมก็พยายามหาทางเร่งรัดการช้าระค่ากระแสไฟฟ้า และ 

 ตอนนี องค์การบริหารส่วนต้าบล ฯ ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า 
จ้านวนนวน 3 สถานี ซึ่งสถานีสูบที่ได้รับมาใหม่ อาจจะส่งผลให้ค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบ
ลดลงไปด้วย 

นายสมหวัง  เบี ยกระโทก มีข้อสงสัยคือ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ได้โอนงบประมาณในส่วนของการก่อสร้างตลาดไป
(ส.อบต.หมู่ที่ 3)  เป็นเงินประมาณหนึ่งล้านเก้าแสนบาท แต่ท้าไมปัจจุบันยังมียอดหนี ค้างช้าระอยู่เป็นจ้านวนมาก 

ขอให้อธิบายด้วยครับ 

/นางกนิษฐา... 
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นางกนิษฐา  ฤทธิสอน การโอนงบประมาณจ้านวนหนึ่งล้านเก้าแสนที่กล่าวถึงเป็นการโอนไปกิจการประปาจ้านวน หนึ่ง 
(ผอ.กองคลัง)  ล้านบาท โอนไปค่าไฟสถานีสูบน ้าประมาณแปดแสนกว่าบาท ในกิจการประปาไม่ได้มีค่าไฟค้าง 
   ช้าระ แต่ส่วนที่ค้างช้าระจะเป็นค่าไฟสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า ซึ่งจะค้างมากที่สถานีสูบน ้าแก่งโก 
   เนื่องจากเงินที่เก็บจากเกษตรกรยังไม่ครบ จึงไม่สามารถท้าเรื่องช้าระค่ากระแสไฟได้ และในบาง 
   ครั ง ใบแจ้งหนี ก็มาไม่ถึง อบต. และขอประชาสัมพันธ์ว่าหากสมาชิกสภา ฯ ท่านใดที่พบเห็นใบ 
   แจ้งให้ช้าระค่ากระแสไฟฟ้ก็ช่วยน้ามาส่งด้วย เนื่องจากบางครั งพนักงานของการไฟฟ้าเองก็ส่ง 
   เอกสารผิดที่ จึงท้าให้เราไม่ได้รับใบแจ้งหนี และไม่ได้ช้าระค่ากระแสไฟฟ้า 
นายพิชัย  จ้าชาติ  อยากให้ผู้อ้านวยการส่วนการคลังลองประมาณว่า เงินจ่ายขาดสะสมที่มีอยู่เก้าล้านบาทเศษ 
(ส.อบต.หมู่ที่ 5)  จะน้ามาใช้ได้เท่าไร 
นางกนิษฐา  ฤทธิสอน ระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสมจะต้องกันไว้ร้อยละยี่สิบห้า และคิดรายจ่ายอ่ืน ๆ รวมแล้ว เราจะ 
(ผู้อ้านวยการกองคลัง) สามารถใช้เงินสะสมได้ประมาณสามล้านเก้าแสนบาท  
ที่ประชุม  รับทราบ 
   3.2 การด้าเนินการเก่ียวกับการจัดสร้างตลาด 
นายศราวุธ  จรมั่งนอก การด้าเนินการเกี่ยวกับการจัดสร้างตลาดในการประชุมครั งนี อยากให้ได้ข้อสรุปว่าเราจะสร้างใน 
(ประธานสภา ฯ)  รูปแบบใด  
นายเฉลิมศิลป์  เทพจันทรา  เรื่องการสร้างตลาดมีประเด็นใหญ่อยู่ 2 ประเด็น คือเรื่องที่ ได้ให้กองช่างขอรายละเอียดจาก 
(ปลัด อบต.)  ส้านักงานที่ดินแล้ว ประเด็นที่สองคืองบประมาณ ซึ่งผู้อ้านวยการกองคลังได้สรุปแล้วสามารถใช้ 
   จ่ายได้ประมาณสามล้านเก้าแสน และรูปแบบของตลาด ได้ให้กองช่างรวบรวมแบบเพ่ือที่จะให้ 
   สมาชิกสภา ฯพิจารณาว่าเป็นอย่างไร เชิญหัวหน้าส่วนโยธา 
นาเทวิน  ประกิคะ แบบตลาดคร่าว ๆ  จะเป็นแบบโดม โครงเหล็ก ขนาดกว้าง 24 เมตร ยาว 32 เมตร ประมาณการ 
   ก่อสร้างไว้ที่หนึ่งล้านห้าแสนบาท มีห้องน ้า บ่อดักไขมัน เบ็ดเสร็จประมาณหนึ่งล้านเก้าแสนบาท 
นายพิชัย  จ้าชาติ  ในการประชุมครั งต่อไปอยากให้กองช่างแจกแบบที่ถอดแบบมาแล้วให้กับสมาชิกสภา ฯ เพ่ือจะ 
(ส.อบต.หมู่ที่ 5)  น้าไปพิจารณา 
ที่ประชุม  รับทราบ 
   3.3 การสร้างส้านักงานองค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนาง 
นายศราวุธ  จรมั่งนอก   ในการก่อสร้างอาคารส้านักงานองค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนางหลังใหม่ กอ่นหน้านี มี 
(ประธานสภา ฯ)  ปัญหาเรื่องสถานที่ที่จะก่อสร้างจึงอยากน้าเรียนปรึกษาสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน 
นายสมหวัง  เบี ยกระโทก หากมีปัญญาในการขอใช้สถานที่ อยากเสนอว่าให้กลับมาใช้สถานที่ อบต.เก่าในการก่อสร้างดี 
(ส.อบต.หมู่ที่ 3)  หรือไม่หากมีปัญหาในเรื่องการใช้สถานที่บ้านตรงบ้านศูนย์กลาง 
นางรัดดา  สีฝ่าย  จากที่ได้ไปร่วมประชุมที่โรงเรียนแก้งสนานางพิทยาคม และได้คุยกับผู้อ้านวยการโรงเรียน 
(ส.อบต.หมู่ที่ 12) ได้ความว่า โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม อาจจะย้ายไปก่อสร้างที่บ้านศูนย์กลางซึ่งเป็นที่ 
   เดียวกับท่ีจะก่อสร้างส้านักงานองค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนางหลังใหม่ เกรงว่าจะ
   มีปัญหาเกิดในภายหลัง 
นายศิวกร   เทียบมาก สถานที่ที่จะใช้ก่อสร้างส้านักงานตรงบ้านศูนย์กลางเดิมเป็นสถานที่ท่ีจะใช้ก่อสร้างโรงเรียน 
(ส.อบต.หมู่ที่ 1)  อุทัยทอง ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม ซึ่งหากโรงเรียนแก้งสนามนาง 
   พิทยาคม สามารถขอใช้พื นที่ในการก่อสร้างได้ องค์การบริหารส่วนต้าบลก็มีสิทธิ์ในการขอ 
   ใช้สถานที่ในการก่อสร้างได้เช่นกัน และอีกอย่างนั่นเป็นเรื่องของอนาคตซึ่งยังรอค้าตอบ 
   จากกรมธนารักษ์ หรือเขตการศึกษาว่าจะสามารถให้ใช้ได้มากน้อยเพียงใด 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

/ระเบียบวาระท่ี 4... 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

   4.1 ขอแต่งตั งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบล 
นายศราวุธ  จรมั่งนอก เชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนาง อธิบายเกี่ยกับคณะกรรมการพัฒนา
(ประธานสภา ฯ)  องค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนาง  
นายเฉลิมศิลป์  เทพจันทรา  การแต่งตั งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนาง เป็นการแต่งตั ง 
(ปลัด อบต.) คณะกรรมการเพ่ือพัฒนาแผนซึ่งองค์การบริหารส่วนต้าบลได้จัดท้าให้ดียิ่งขึ นและอยากให้ 
  สมาชิกสภา ฯ มีส่วนร่วมในกระบวนการและหลังจากที่เราได้จัดท้าแผนเสร็จแล้วก็จะน้า
 แผนไปปฏิบัติ จึงแต่งตั งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯ ว่าได้
 ด้าเนินการไปถึงไหนอย่างไร รายละเอียดเชิญหัวหน้าส้านักปลัดอธิบาย 
พ.จ.อ.นิรุจน์  เฉลียวชาติ  แผนพัฒนา ฯ จะเป็นแผนซึ่งสอดคลองกับแผนของประเทศหรือของจังหวัด ซึ่งตาม 
(หัวหน้าส้านักปลัด) ระเบียบจะประกอบไปด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ  รองนายกองค์การ
 บริหารส่วนต้าบล เป็นกรรมการ และสมาชิกสภา ฯ จ้านวน 3 คน เป็นกรรมการ และ
 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ จึงให้สมาชิกสภา ฯ เสนอกรรมการ จ้านวน 3 คน 
นายศิวกร  เทียบมาก เสนอนายทิศ  ใจหาญ 
(ส.อบต.หมู่ที่ 1) 
นายพิชัย  จ้าชาติ เสนอนายศิวกร  เทียบมาก 
(ส.อบต.หมู่ที่ 5) 
นายวัชรศักดิ์  มงคล   เสนอนางรัดดา  สีฝ่าย 
(ส.อบต.หมู่ที่ 5) 
นายศราวุธ  จรมั่งนอก   มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติมหรือไม ่
(ประธานสภา ฯ)  
ที่ประชุม ไม่มี 
นายศราวุธ  จรมั่งนอก ขอมติที่ประชุมรับรองการแต่งตั งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบล 
(ประธานสภา ฯ) 
มติที่ประชุม  รับรองการแต่งตั ง ฯ  จ้านวน    16  เสียง 
   ไม่รับรองการแต่งตั ง ฯ  จ้านวน   -    เสียง 
   งดออกเสียง   จ้านวน   1 เสียง 
   ลาประชุม   จ้านวน   7 เสียง 
 
  4.2 แต่งตั งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลแก้ง 
        สนามนาง 
นายศราวุธ  จรมั่งนอก ให้มาชิกสภา ฯ เลือกสมาชิกสภา ฯ จ้านวน 3 คน เพ่ือแต่งตั งเป็นคณะกรรมการติดตาม
(ประธานสภา ฯ) และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนาง 
นายพัฒนพันธ์  พลบูรณ์ เสนอนายศราวุธ  จรมั่งนอก  นายสมหวัง  เบี ยกระโทก นายพิชัย  จ้าชาติ 
(ส.อบต.หมู่ที่ 11) 
นายศราวุธ  จรมั่งนอก   มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติมหรือไม ่
(ประธานสภา ฯ)  
ที่ประชุม ไม่มี 
นายศราวุธ  จรมั่งนอก ขอมติที่ประชุมรับรองการแต่งตั งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบล 
(ประธานสภา ฯ) 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  รับรองการแต่งตั ง ฯ  จ้านวน    16  เสียง 
   ไม่รับรองการแต่งตั ง ฯ  จ้านวน   -    เสียง 
   งดออกเสียง   จ้านวน   1 เสียง 
   ลาประชุม   จ้านวน   7 เสียง 
 
 4.3 ก้าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนาง 
นายศราวุธ  จรมั่งนอก  การก้าหนดสมัยประชุมสภา ฯ จะเป็นการก้าหนดสมัยประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
(ประธานสภา ฯ) สมัยที่ 3 สมัยที่ 4 และสมัยที่ 1 ของปีถัดไป 
นายทิศ  ใจหาญ เสนอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 16 – 30 มิถุนายน 2558  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่  
(รองประธานสภาฯ) 1 – 15 สิงหาคม 2558  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 16 – 30 ธันวาคม 2558 และ
 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2559  
นายศราวุธ  จรมั่งนอก   มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติมหรือไม ่
(ประธานสภา ฯ)  
ที่ประชุม ไม่มี 
นายศราวุธ  จรมั่งนอก ขอมติที่ประชุมรับรองการแต่งตั งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบล 
(ประธานสภา ฯ) 
มติที่ประชุม  รับรองการก้าหนดสมัยประชุมสภา ฯ  จ้านวน    16  เสียง 
   ไมร่ับการก้าหนดสมัยประชุมสภา ฯ  จ้านวน   -    เสียง 
   งดออกเสียง     จ้านวน   1 เสียง 
   ลาประชุม     จ้านวน   7 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ 

นายศราวุธ  จรมั่งนอก มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดสอบถามหรือเสนออะไรหรือไม่ 

(ประธานสภา ฯ) 
นายทิศ  ใจหาญ   อยากให้ฝ่ายบริหารสอบถามข้อมูลจากสมาชิกสภา ฯ ก่อนที่จะลงมือท้าโครงการอะไร เนื่อง 
(รองประธานสภา ฯ) จาก สมาชิกสภา ฯ เป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนและรู้ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยกับ 
   ประชาชน เช่นการแจกผ้าห่มกันหนาวครั งที่ผ่านมา มีผู้พิการได้รับผ้าห่มจริงแต่ผู้พิการคนนั น 
   ไม่ได้ด้อยโอกาส เมื่อเทียบกับอีกหลาย ๆคนในหมู่บ้าน 
นายสมหวัง  เบี ยกระโทก ให้ถ่ายส้าเนาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการต่าง ๆ ตั งแต่ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล 
(ส.อบต.หมู่ที่ 3)  เข้าปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล เพ่ือเป็นการตรวจสอบก่อนที่นายกองค์การ
   บริหารส่วนต้าบลคนใหม่จะเข้ามาด้ารงต้าแหน่ง 
นายวัชรศักดิ์  มงคล อยากทราบเรื่องการจัดซื อถังขยะได้ด้าเนินการไปแล้วหรือไม่ อย่างไร เพราะจากการประชุม 
(ส.อบต.หมู่ที่ 5)  ครั งที่ผ่านมา ได้มีการอนุมัติให้จัดซื อถังขยะจากสภา ฯ แต่ก็ยังไม่เห็นด้าเนินการ 
   อยากให้มีการปิดงบดุลปีละ 2 ครั ง เพ่ือจะได้ทราบว่า ใน 6 เดือนแรกเราท้าโครงการใดไป 
   บ้าง ใช้งบประมาณไปเท่าไร 
   การสร้างตลาด การประชุมครั งต่อไปผมขอให้มีความคืบหน้ามากกว่านี  
นายพิชัย  จ้าชาติ   สอบถามเรื่องโครงการส่งเสริมสนับสนุนความปลอดภัยในชุมชน ว่าจะด้าเนินการได้เมื่อใด 
(ส.อบต.หมู่ที่ 5) 
 

/นายทองเด่น... 
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นายทองเด่น  บุญค ้า สอบถามเรื่องการสร้างฝายชะลอน ้าในล้าน ้าชี ปีนี จะสร้างหรือไม่ หากสร้างจะสร้างเมื่อไร 
(ส.อบต.หมู่ที่ 2)  เพราะปัจจุบันล้าน ้าชีเป็นแหล่งน ้าหลักในการท้าการเกษตรของเกษตรกร ประกอบกับ 
   ปัจจุบันอยู่ในฤดูแล้ง การก่อสร้างก็จะท้าได้ง่าย หากสร้างจะใช้วัสดุใดในการสร้าง หาก 
   ใช้กระสอบทรายดังที่ผ่านมาเมื่อน ้าพัดแรงก็จะท้าให้พังทลายลงไปอีก อยากให้ฝ่ายบริหาร 
   ดูแลเรื่องนี ด้วย 
นายทิศ  ใจหาญ  การจัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เป็นการบริการประชาชน เท่าท่ีผมไปร่วมกิจกรรม สมาชิก 
(รองประธานสภา ฯ) สภา ฯ ไม่ค่อยไปร่วมโครงการดังกล่าว  
   สอบถามเรื่องการจัดหาถังขยะขอให้ด้าเนินการด้วย ตามรายชื่อได้ส่งให้ไปแล้ว 
นายเฉลิมศิลป์  เทพจันทรา  โครงการส่งเสริมสนับสนุนความปลอดภัยในชุมชน ได้ตั งงบประมาณไว้ 10,000 บาท 
(ปลัด อบต.)  ก้าลังกันอยู่ว่าจะจัดช่วงไหนอย่างไร ปีนี ก็จะท้าอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรอันเนื่องความ 
   จ้ากัดทางด้านงบประมาณ 
   การกักเก็บน ้าในล้าน ้าชี เป็นผลมาจากภัยแล้งซึ่งองค์การบริหารส่วนต้าบล ฯ ได้เตรียมการรับ
   ภัยแล้ง โดยแบ่งเป็น 3 ระยะคือ ระยะแรกโดยการกักเก็บไว้ในหนองสาธารณะ  ระยะที่สอง 
   เป็นการขุดเจาะน ้าบาดาล  ระยะที่สาม จะเป็นการร่วมมือกับอ้าเภอแก้งสนามนาง เพราะต้อง
   ใช้งบประมาณจ้านวนมาก 
   ปัญหาเรื่อแพสูบน ้าช้ารุด เนื่องจากอายุการใช้งานมากแล้ว บางครั งแพช้ารุดและส่งผลให้ไม่
   สามารถผลิตน ้าประปาได้ กอ็ยากให้สภา ฯ รับทราบและพิจารณาด้วย 
   ปัญหาขยะ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล และใน พ.ศ.2559 จะไม่สามารถทิ งขยะในที่ทิ ง 
   ปัจจุบันได้ เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมา แบ่งที่ทิ งขยะเป็น 3 ที่ ที่แรกปากช่อง ที่อ้าเภอเมือง 
   และบัวใหญ่ ซึ่ง อบต.แก้งสนามนาง ต้องไปทิ งที่บัวใหญ่ โดยจะน้าขยะที่ได้ไปผลิตพลังงาน 
   ไฟฟ้า 
   เรื่องการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ทาง อบต. ต้องขออภัย หากหนังสือไปไม่ถึงสมาชิกสภา ฯ  
   ด้วยความรีบเร่งของ อบต. ในการจัดงาน อาจจะมีสิ่งบกพร่องบ้างต้องขออภัยด้วย 
   ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล ฯ ที่ได้รับการสรรหาแต่งตั งมา 
   ด้ารงต้าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนาง 
   แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า อบต.แก้งสนามนาง เป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับ สปสช. ซึ่งจะนัดประชุม
   ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ อบต.แก้งสนามนาง โดยทั ง 5 ต้าบลจะมาประชุมร่วมกัน
   โดยมีวิทยากรคือคุณวีรชัย  ก้อนมณี  ซึ่งเป็นผู้ช่วยของกองทุน สปสช. มาให้ความรู้ หาก 
   สมาชิกสภา ฯ ท่านใดสนใจก็มาร่วมรับฟังได้ 
   เรื่องศูนย์เรียนรู้บ้านโนนรัง ที่ได้ไถที่นาไว้เพราะตั งใจจะให้ประชาชนไปปลูกพืชผักและตอนนี 
   ก้าลังท้าโครงการปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งได้ขอกากอ้อยจากการผลิตน ้าตาลมาจากโรงงานน ้าตาลเพ่ือมา
   เป็นวัตถุดิบในการจัดท้าปุ๋ยอินทรีย์ 
นายสมหวัง  เบี ยกระโทก เรื่องแพสูบน ้าเพ่ือท้าน ้าประปา พอจะมีงบประมาณในส่วนไหนหรือมีการซ่อมแซมอย่างไร ที่ 
(ส.อบต.หมู่ที่ 3)  จะพอช่วยเรื่องน ้าได้บ้าง 
   การปรับปรุงทัศนียภาพของส้านักงาน อบต. ขอให้ดูแลให้ดีกว่านี ด้วย 
นางรัดา  สีฝ่าย  สอบถามเรื่องการสร้างถังสูงส่งน ้าของประปา ว่าจะได้สร้างหรือไม่อย่างไร และอยากให้นาย 
(ส.อบต.หมู่ที่ 12) วิชัย  พงพันนา  เสนอข้อคิดเห็นในฐานะเป็นผู้ที่ท้างานเกี่ยวกับน ้าประปาโดยตรง  
นายวิชัย  พงพันนา ชี แจงถึงความจ้าเป็นคือ ประปาตรงนี ถูกออกแบบมาเพ่ือให้ในชุมชนขนาดเล็ก และยังไม่ได้
(พนักงาน อบต.)  พัฒนาเพื่อรองรับชุมชนขนาดใหญ่ ซึ่งปัจจุบันถังสูงดังกล่าวจ่ายน ้าให้กับ หมู่ที่ 3 7 9 12 
   ส่วนหมู่ที่ 1 ใช้ถังสูงที่โรงเรียนอุทัยทอง โดยดึงน ้าจากสถานีสูบน้าแก่งขาม ท้าให้ค่าไฟฟ้า
   สูงมาก ซึ่งหากก่อสร้างถังสูงที่สถานีสูบน ้าแก่งขาม จะสามารถจ่ายน ้าให้ทั ง 4 หมู่บ้าน 

/ได้อย่างเพียงพอ... 
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   ได้อย่างเพียงพอและลดค่าไฟลงได้มาก ซึ่งหากสร้างถังสูงใหม่ จะใช้ความสูงประมาณ 18  
   เมตร แรงดันน ้าจะเพ่ิมขึ นไปยังหมู่บ้านต่าง ๆอย่างเพียงพอ หากเป็นไปได้อยากให้ทาง 
   ผู้บริหารและสภา พิจารณาในส่วนนี ด้วย 
นายศราวุธ  จรมั่งนอก  เรื่องนี สภา ฯ จะรับไว้พิจารณา หรือหากไม่มีงบประมาณก็อาจจะเป็นการน้าเข้าข้อบัญญัติ
(ประธานสภา ฯ)  ในปีต่อไป 
นายศิวกร  เทียบมาก เสนอให้ตั งคณะท้างานเพ่ือจะพัฒนาระบบกิจการประปาของ อบต. เพราะเรื่องน ้าประปา เป็น
(ส.อบต.หมู่ที่ 1)  ปัญหาที่สะสมมานาน แล้วน้าปัญหาหรือวิธีการที่ค้นพบมาหารือกันเพ่ือหาวิธีแก้ปัญหาต่อไป 
   แล้วแต่งตั งคณะกรรมการติดตามอีกหนึ่งชุดเพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงาน 
นายศราวุธ  จรมั่งนอก  เสนอที่ประชุมเรื่องการใช้เงินจ่ายขาดสะสม ควรจะเสนอโครงการที่ จ้าเป็นเร่งด่วนจริง ๆ 
(ประธานสภา ฯ)  เช่นเรื่องเก่ียวกับภัยแล้งหรือเรื่องน ้าเป็นอันดับแรก 
   การตั งกรรมการตรวจรับงานจ้าง อยากให้แต่งตั งผู้ที่มีความรู้ด้านช่าง เพราะจะได้ตรวจงาน
   ให้ตรงตามรายละเอียดของงานที่ก้าหนดไว้  
   การก้าหนดราคากลางของโครงสร้างพื นฐาน เนื่องจากปัจจุบันน ้ามันลดราคาลงมาก 
   เรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์ อยากให้จัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
นายศราวุธ  จรมั่งนอก - มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
(ประธานสภา ฯ)   
ที่ประชุม  ไม่มี 

นายศราวุธ  จรมั่งนอก หากไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดเสนอเรื่องหรือสอบถามอะไรเพ่ิมเติม กระผมขอปิดการ
(ประธานสภา ฯ)  ประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  12.30 น. 
 
        (ลงชื่อ)       เฉลิมศิลป์  เทพจันทรา ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
      (นายเฉลิมศิลป์  เทพจันทรา) 
   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนาง 
        (ลงชื่อ)  วินธัย  ใบลี  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายวินธัย  ใบลี) 
       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหมู่ที่ 11 
        (ลงชื่อ)  วัชรศักดิ์  มงคล  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายวัชรศักดิ์  มงคล) 
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหมู่ที่ 5 
        (ลงชื่อ)  ศราวุธ  จรมั่งนอก ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายศราวุธ  จรมั่งนอก) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนาง 


